



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สมัคร"หยันนศ.กู้ชาติเสียงไร้พลัง-มหา'ลัยไฟเขียวขมุนมได้ - จำลองได้แบงก์ใหญ่หนุน-สภาท3ฝ่ายสล้มเหลว

"สมัคร" ออกทีวีเหยยยัน "นิตินักศึกษากู้ชาติ" ระบุมีแค่หยิบมือไม่ถึงพัน เชื่อเสียงไม่ดังพอ วิจารณ์เด็ก "วชิราวุธ" แต่งเครื่องแบบประท้วงไม่เหมาะสม กลุ่มผู้นำนักศึกษาได้กลับ "สมัคร" ประกาศเดินหน้าหยุดเรียนจนกว่านายกฯจะลาออก อธิการบดีหลายมหา ลัยเปิดไฟเขียวขมุนม นิตินักศึกษาหยุดเรียนขมุนม ถือเป็นสิทธิกระทำได้ "อธิการบดี มศว." ตอกย้ำมหา ลัยไม่ใช่องค์กรเผด็จการ ผบ.สส.เตือนขมุนมอย่างมีสติ ไม่อยากเห็นเหตุนองเลือด ให้อาจารย์ชี้แนะ ส.ว.กทท.หวั่น "สมัคร" เดินสายใช้สื่อรัฐปลุกผี 6 ต.ค.19 "จำลอง" ยืนยันไม่เจรจาจนกว่านายกฯลาออก ปช.สภาสูงนำเงื่อนไขร่วมตก 3 ฝ่าย

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 7 ก.ย.51 พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และนายสมศักดิ์ โกศัยสุข แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แถลงข่าวกับสื่อมวลชน โดย พล.ต.จำลองชี้แจงกรณีที่รัฐบาลระบุว่า มีธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งเปิดบัญชี แล้วเอาเงินจำนวนมากมาหนุนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มพันธมิตรฯว่า เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด เพราะก่อนหน้านี้ได้เปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู เพื่อรับบริจาคเงินระหว่าง 25 ต.ค.-5ก.ย.ไว้ช่วยสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี โดยมียอดเงินทั้งสิ้น 13 ล้านบาท และได้โอนให้เอเอสทีวีเรียบร้อยแล้ว เงินที่ได้ถือว่าเกินคาด แต่จะไม่มีการขยายเวลารับบริจาคอีก ไม่มีการรับเงินทุนจากธนาคารใหญ่เลย ส่วนที่รัฐบาลยืนยันจะตอบโต้พันธมิตรฯ เป็นเรื่องที่รัฐบาลทำอยู่แล้ว โดยใช้สถานีเอ็นบีที เป็นกระบอกเสียงให้ตัวเอง

-ย้ำจุดยืนไม่เปลี่ยนแปลง

พล.ต.จำลอง กล่าวว่า จุดยืนของพันธมิตรฯ ยังยืนยันเหมือนเดิมตั้งแต่ต้น และเป็นไปตามความมุ่งหมายเดิมว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกไป ซึ่งการมาขมุนมอยู่ที่นี่ทำไปตามสถานการณ์ ส่วนคดีขมุนมไปบ่นไปที่กำลังจะมีคำตัดสินออกมานั้น ไม่ทราบ เป็นเรื่องกระบวนการของศาล ไม่ว่าศาลจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็สุดแท้แต่ศาล แต่เรื่องที่ประชาชนรู้กันหมดแล้วคือยิ่งรัฐบาลยิ่งอยู่นานก็แย่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประธานวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาลดปัญหาความขัดแย้งระบุว่า ได้เจรจากับตัวแทนทางพันธมิตรฯแล้ว พล.ต.จำลอง กล่าวว่ นายประสพสุขอาจคุยกับพันธมิตรฯบางคน แต่ในส่วน of แกนนำไม่มีใครได้เจรจา อย่างไรก็ตาม คงไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไร จะบอกว่าโกหกก็ไม่ได้

-ปิดอยู่เบื้องหลังเยาวชนกู้ชาติ

เมื่อถามว่า เครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ มีมติที่จะหยุดเรียนเพื่อกดดันนายกฯ ให้ลาออก พล.ต.จำลอง กล่าวว่ พันมิตรฯ ไม่มีหน่วยบังคับบัญชาไม่ได้อยู่เบื้องหลัง เป็นเรื่องของความสมัครใจ แต่ถือเป็นเรื่องที่ดีที่นักศึกษา จะได้พร้อมใจกันแสดงออกทางประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนถึงขนาดจะหยุดสอบด้วยนั้น เห็นว่านักศึกษาคงพิจารณากันแล้ว และตัดสินใจแน่นอนว่าจะสู้เต็มที่ซึ่งอาจจะเสียเวลาไปบ้าง แต่เพื่อช่วยปกป้องประเทศคงไม่สามารถปล่อยให้บ้านเมืองเสียหายได้

-รับเงื่อนไขเปิดถกร่วม3ฝ่าย

ด้าน นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่ ได้ประสานและหารือกับแกนนำพันธมิตรฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ข้อสรุปในเบื้องต้น โดยพันธมิตรฯ มีเงื่อนไขว่ นายสมัครจะต้องลาออกก่อนจึงจะยอมเจรจา ซึ่งจะนำข้อเสนอนี้ไปหารือในที่ประชุมร่วมประธาน 2 สภา และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 8 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น. ยืนยันว่ ได้พยายามที่จะหาทางพูดคุยแล้ว เพื่อเปิดให้มีการเจรจากันได้ซึ่งจะต้องรอดูกันไป อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 8 ก.ย.คงได้ทราบว่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

-หนุ่มเสื้อแดงบุกด่าพันธมิตรฯ

ต่อมาเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้น เมื่อชายคนหนึ่งอายุประมาณ 40 ปี สวมเสื้อสีแดง ได้เข้าไปยังที่ชุมนุมของพันธมิตรฯ ในทำเนียบรัฐบาล และยื่นคำผู้ที่ชุมนุมบริเวณเต็นท์ พันมิตรฯ-อุดรธานีว่ ไม่มีงานทำกันหรือ จึงได้มาชุมนุม ต้องการจะเปลี่ยนนายกฯกันไปทำไม ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจ และมีการตอบโต้กันพักใหญ่ ก่อนที่ผู้ชุมนุมจะวิ่งไล่จับชายคนดังกล่าวและทราบชื่อคือ นายภูมินทร์ สมชายดี ชาว กทม. ก่อนที่จะการ์ดพันธมิตรฯจะสอบสวน และพาตัวออกไปจากที่ชุมนุมก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลาย

-นักศึกษาที่ชุมนุมมีแค่หยิบมือ

ด้าน นายสมัคร สุนทรเวช นายกฯ กล่าวในรายการ "สนทนาประชาสมัคร" ถึงกรณีที่นักเรียนนักศึกษา ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯว่ นักเรียนนักศึกษาที่เคลื่อนขบวนไปตามพื้นที่ต่างๆ นั้น จะมีสักกี่คนอย่างมากก็ไม่ถึงพันคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาจากจุฬาฯและธรรมศาสตร์นั้น ก็ไม่ใช่สมาชิกส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้ อย่างนักเรียน รร.วชิราวุธวิทยาลัยก็มีเพียง 3 คนเท่านั้น ที่ใส่เสื้อโปกหัวขึ้นเวทีพันธมิตรฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ชุมนุมประท้วงร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพียงหยิบมือเท่านั้น

นายสมัคร กล่าวด้วยว่า รัฐวิสาหกิจก็มีทั้งที่จะตัดน้ำ ตัดไฟ และมีทั้งปกป้อง ข้าราชการที่มีทั้งเอามาขู่ มาเล่า ก็ไม่ดำเนิน แต่จะพูดเรื่องนี้ พวกนั้นไม่มีหัวใจ ก็ว่านักศึกษาเข้ามา แล้วบอกว่าสมัครจะต้องออก แสดงก็แสดงไป คนที่อยู่ทำเนียบก็ส่งสารจริงๆ ญาติพี่น้องเขาทนนไม่ได้ก็มาเอากลับ ก็ว่ารัฐบาลเอารถมารับอีก

-ปิ่นทำเนียบขาวโดนยิงแล้ว

"เมื่อวานนี้ใจหายวาบไปอยู่ที่ซื้อเท้า พวกทิวไรวูธแต่งเครื่องแบบทิวไรวูธไปขึ้นเวทีพันธมิตรฯ โรงเรียนนี้เขาเทียบมาจากอิตาลี จากอังกฤษ อยู่เฉยๆ ก็ไม่เป็นปัญหา ไม่ต้องไปเกี่ยวกับเขาก็ได้"

นายสมัคร กล่าวด้วยว่า เหตุที่ภริยาบ่นเพราะเขาว่าจะมาล้อมบ้าน ตำรวจก็มาดูแลให้ และไม่ยอมให้เจ้าของบ้านอยู่ข้างใน ต้องเอาหลาน 3 เดือนออกจากบ้าน เพื่อจะหลบลิภัย เหมือนกับว่ามีความผิดติดตัว จะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ แต่พวกที่ปิ่นทำเนียบรัฐบาล ไม่มีใครดำเนินคดีเลย ถ้าเป็นที่อเมริกา ปิ่นรั้วทำเนียบขาวเขายังเลยก็ต้องขอขอบคุณสื่อที่รายงาน ไม่อย่างนั้นจะไม่รู้เลยว่าทั้ง 5 คนคิดอย่างไร ได้รู้ถึงความไม่มีเหตุผล

นายสมัคร กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 5ก.ย.ที่ผ่านมา เกิดลูกเห็บตกในทำเนียบฯ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเป็นเรื่องปกติของสภาพอากาศ แต่ตนเองเห็นว่าไม่ปกติ เพราะอยู่มา 73 ปีไม่เคยเห็นลูกเห็บตกในทำเนียบฯ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เอาเครื่องบินใส่น้ำแข็งไปโปรย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าวันที่ลูกเห็บตกที่ทำเนียบฯ นั้น ได้มีลูกเห็บตกที่กองบัญชาการกองทัพบก เช่นเดียวกัน

-เตือนนศ.เคลื่อนไหวอย่างมีสติ

ด้าน พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผบ.สส. กล่าวถึงกรณีของกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรฯ ว่า เท่าที่ดูเห็นว่ามีจำนวนน้อย คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรง เป็นเพียงความเคลื่อนไหวของความรู้สึก ร่วม อย่างไรก็ตาม อยากให้ครู อาจารย์ เป็นผู้ชี้แนะนักศึกษาให้อยู่ในเหตุผล มีสติปัญญา ช่วยกันตั้งสติว่าอะไรเป็นอะไร

เมื่อถามว่า เหตุการณ์วุ่นวายในขณะนี้จะจบอย่างไร พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ไม่มีใครบอกได้ว่าจะจบอย่างไรอยู่ที่คนมากกว่า แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่รุนแรง ส่วนจะจบอย่างไรต้องไม่ตีมากและไม่เลวมาก และไม่ต้องกับถึงเลือกตกยางออก ซึ่งทางด้านทหารในกองทัพเองก็บอกอยู่ตลอดเวลาแล้วว่า ทหารไม่นิยมใช้ความรุนแรง และไม่ปฏิบัติแน่นอนเราพูดคุยกันตลอดเวลาที่สถานการณที่บ้านเมืองในขณะนี้

-ถึงเวลา "คนกลาง" แก้ปัญหา

เมื่อถามว่า มีการเรียกร้องให้นายกฯลาออกหรือยุบสภาเพื่อยุติปัญหา พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า นายกฯก็มีจุดยืนของตนเอง เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าต้องมีนายกฯที่มาจากคนกลางเพื่อเข้ามาแก้ปัญหา พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า เรื่องนายกฯที่มาจากคนกลางนั้นขึ้นอยู่กับหลายส่วน การที่จะมีหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อยากให้คนที่คิดอย่างกลางๆ มาทำให้เกิดความสมดุลเข้ามาแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสื่อมวลชนเป็นสำคัญต้องช่วยกันลงข่าวที่มีเหตุมีผล อย่างน้อยเราเป็นคนไทยด้วยกัน บ้านเมืองยังไม่ถึงขั้นที่จะถูกล็อกเอาไว้ อาจจะฟื้นขึ้นได้บ้าง ทุกวันนี้ได้แต่ถ่วงน้ำหนักให้เหตุการณ์สงบเร็วๆ เพื่อความเรียบร้อยของประเทศ

เมื่อถามว่า ถึงเวลาที่คนกลางจะมาแสดงบทบาทหรือยัง พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า เท่าที่ดูมีถึง 59.9 เปอร์เซ็นต์เป็นคนกลาง เปรียบเสมือนพลังเงียบที่ยังไม่กล้าแสดงออก เพราะหากแสดงอะไรออกมา ก็จะถูกค่าหาว่าเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ จึงไม่มีใครอยากออกมาแสดงความเห็นหรือหาวิธียุติปัญหา เชื่อว่าอีกไม่นานคนกลางเหล่านี้ต้องหาวิธีแสดงออกที่เหมาะสม ด้วยวิธีการหันหน้ามาพูดคุยกัน ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้

-นศ.เคลื่อนไหวยุคเรียน3วัน

วันเดียวกัน นายวสันต์ วาณิชย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนกู้ชาติ แกลงข่าวตอบโต้นายสมัครที่ระบุว่า การเคลื่อนไหวของนักศึกษาไม่ใช่ในนามสถาบันและมีแค่หยิบมือเดียวว่า นายกฯเคยเป็นนักศึกษามาก่อน ย่อมต้องรู้ว่าที่ไม่สามารถใช้ชื่อของสถาบันมาเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ เพราะสถาบันต้องเป็นกลาง แต่นักศึกษาแค่หยิบมือเดียวที่นายกฯพูดถึง ได้รวมตัวกันหลายพันคนก็จะสามารถผลักดันขับไล่รัฐบาลได้ และวันนี้เราได้ดึงนักศึกษาที่มีจิตสำนึกให้ออกมาจากกระแสบริโภคนิยม มาทำประโยชน์เพื่อสังคมจำนวนมากแล้ว กว่า 80 สถาบัน ไม่ต่ำกว่า 4 พันคน

นายวสันต์ กล่าวว่า นักศึกษากว่า 80 สถาบัน จะมีมาตรการอาระขัดขึ้น โดยการหยุดเรียนพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 ก.ย.นี้ และมาร่วมชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล และหลังจากนั้น แต่ละสถาบันจะหยุดเรียนกัน จนกว่ารัฐบาลจะลาออก เป็นอุดมการณ์ในการต่อต้านรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ

- "สุเมธ" ยันนักศึกษามีสิทธิ์ทำได้

ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การหยุดการเรียนการสอน นั้นแต่ละมหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบกำหนด เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่สามารถเข้าไปก้าวท้าวได้ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวหรือแสดงออกของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ แต่ก็ต้องดูเหตุผลและความจำเป็นรวมถึงผลกระทบรอบด้านที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางธรรมศาสตร์ไม่ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน แต่การแสดงออกของนักศึกษาถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่พึงกระทำได้ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยการเมือง การเคลื่อนไหวใดๆ ภายใต้ขอบเขตสามารถกระทำได้ และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยค่อนข้างอิสระ เพราะถือว่านักศึกษาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถรับผิดชอบตนเองได้

-จุฬาฯให้แก้ปัญหอย่างมีสติ

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะผู้บริหารจุฬาฯขอเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหอย่างมีสติ หลีกเลี่ยงความรุนแรง ใช้สันติวิธีภายใต้ระบบนิติรัฐและหลักนิติธรรม การแตกต่างทางความคิดไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงหรือใช้กำลังเข้าทำหน้าประท้วงกัน ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอเรียกร้องให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันใช้ความพยายามในการคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยเร็วที่สุด

สำหรับกรณีที่นิสิตจุฬาฯร่วมชุมนุมนั้น ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเป็นการเรียนรู้ที่จะร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิด และนิสิตทุกคนมีเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกในด้านต่างๆ ต่อสังคมเสมอในแนวทางสันติวิธี

-มสว.เปิดทางนิสิตร่วมชุมนุม

ด้าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีนิสิตนักศึกษาออกมาชุมนุมและนัดหมายหยุดเรียนในวันที่ 9-11 ก.ย.ว่า ถือเป็นสิทธิเสรีภาพที่นิสิตนักศึกษาทำได้ การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการสร้างคนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ สถาบันการศึกษาจึงให้สิทธิเสรีภาพ โดยเชื่อว่านิสิตนักศึกษาเหล่านั้นมีความรู้ มีความคิด มีปัญญาเป็นของตัวเอง มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องห้ามหรือออกคำสั่งใดๆ เพราะจะถือเป็นมหาวิทยาลัยเผด็จการ มสว.ไม่เข้มมหาวิทยาลัยเผด็จการ และเชื่อว่าการสั่งให้คนหันซ้ายหันขวาตามคำสั่งนั้นไม่ได้สร้างให้คนเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องให้เสรีภาพเพื่อให้สติปัญญาของนิสิตนักศึกษาที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแบ่งบาน และไม่ควรถังคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นหรือใครชักนำให้เยาวชนออกมา

-มีอบพันชมิตรฯดึงดูต่างชาติ

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นักท่องเที่ยวประเภทแบกเป้ ต่างอยากรู้อยากเห็นการประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินในประเทศไทย จึงเดินทางไปทำเนียบฯ ที่มีกลุ่มพันธมิตรฯชุมนุมอยู่

นักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า อ่านข่าวและคิดว่าน่าจะเดินทางมาดูจึงขึ้นแท็กซี่มาที่นี้ เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดที่เม็กซิโก เนื่องจากผู้ประท้วงได้จัดการยึดอาคารรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีบอกว่า ความรุนแรงในสนามฟุตบอลที่อิตาลียิ่งมากกว่าภายในทำเนียบรัฐบาล ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวแคนาดาระบุว่าการเรียกร้องให้โค่นอำนาจรัฐบาล ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยในความรู้สึกของเขา

-รถไฟใต้หยุดวิ่งแจ้ง80ล้าน

นายไพรัช โรจน์เจริญงาม ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดให้บริการรถไฟสายใต้ หลังจากหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า การเจรจายังมีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก ทำให้ยังไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ตามปกติ ขณะที่มูลค่าความเสียหายจนถึงขณะนี้ร.ฟ.ท. สูญเสียรายได้ไปแล้วกว่า 80 ล้านบาท โดยในส่วนของเส้นทางรถไฟสายใต้ ที่ยังไม่สามารถเดินรถได้นั้น มีความเสียหายประมาณวันละ 3 ล้านบาท

-2นศ.รามฯดูวงจรปิดหามือยิง

พล.ต.ต.ลิขิต กลั่นอวล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ลาดพร้าวเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนนครบาล 4

เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงใส่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับบาดเจ็บ 2 คน ขณะไปร่วมประท้วงและขับไล่ นายสมคร ให้ลาออกที่หมู่บ้านโอพาร์ เมื่อค่ำวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยในวันที่ 8 ก.ย.จะพาผู้บาดเจ็บทั้ง 2 คนไปคูคลองวงจรรปิดที่ ม.รามคำแหง เนื่องจากวันเกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาได้นัดรวมตัวด้านหน้ามหาวิทยาลัย อาจเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจี้รถจักรยานยนต์ตามมา